

ที่จัดพิมพ์ : พระราชวังเวทีกา, ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวง ดินแดง, เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท์ : 0-2552-1444 โทรสาร : 0-2552-1445 โทรสาร : 0-2552-1446 โทรสาร : 0-2552-1447  
 เว็บไซต์ : [www.udomsarn.com](http://www.udomsarn.com) E-mail : [udomsarn@udomsarn.com](mailto:udomsarn@udomsarn.com)



**วาติกันประชุมศึกษาและปรับนโยบายการใช้สื่อ**  
 สมณสภาสื่อสารสังคมจัดประชุมที่วาติกันศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (อ่านต่อหน้า 4)







ภาพประทับใจ พระสมณทูตเยียมออฟฟิสอุดมสาร  
พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน  
ประจำประเทศไทย เยี่ยมสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
แผนกอุดมสาร วันที่ 9 กันยายน 2013

## บวชสังฆานุกรคณะเยสุอิต



ตัวแทนนักศึกษาไทย  
ในฟิลิปปินส์ ร่วมแสดง  
ความยินดีกับบราเดอร์  
ฟรังซิสเซเวียร์ มนัสันต์  
วงศ์วาร คณะเยสุอิต โอกาส  
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

\*(อ่านต่อหน้า 7)



## คณะครูคำสอนกัมพูชา แสวงบุญในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2013 คณะครูคำสอนจากสังฆมณฑล  
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 21 คน

\*(อ่านต่อหน้า 7)



**“ประชุมคณะกรรมการ”** คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขานุการ สื่อมวลชนคาทอลิก  
ประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อมวลชนคาทอลิก  
คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ และแขกรับเชิญ เพื่อปรึกษาหารือ  
เรื่อง “งานพิมพ์ในยุคดิจิทัล และ 100 ปีนิตยสารคาทอลิก” เมื่อวันที่ 27 กันยายน  
2013 ที่สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 8





## สรุปเนื้อหาเอกสารสังคายนา วาติกัน ครั้งที่ 2

โดย ศิษย์เก่าโรม'70

โอกาสครบ 50 ปีสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ขอนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเอกสารทั้ง 16 ฉบับ แบ่งเป็นพระธรรมนูญ 4 ฉบับ พระสมณกฤษฎีกา 9 ฉบับ คำแถลง 3 ฉบับ ที่เกิดขึ้นในการสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

### ฉบับที่ 5 พระสมณกฤษฎีกาเรื่องสื่อสารสังคม

(ในภาษาละตินคือ *Inter Mirifica*)

ได้รับการรับรองวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ด้วยคะแนนเสียง 1,960 ต่อ 164

1. “ด้วยพระพรของพระเจ้าเป็นต้นในยุคใหม่คนปัญญาเลิศได้ผลิตสิ่งประดิษฐ์น่าทึ่งจากวิศวกรรมชาติในอาณาจักรด้านเทคโนโลยี ของประดิษฐ์บางอย่างมีผลต่อจิตใจมนุษย์เพราะเปิดทางใหม่และมีประสิทธิผลสูงในด้านการสื่อสารสำหรับข่าวสารความคิดและแนวทาง”

2. ปีศาจร้ายสังคายนาไม่สามารถเล็งเห็นความก้าวหน้าในด้านสื่อสารสังคมตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 ว่าก้าวหน้าไปไกลถึงไหน แต่พอจะสรุปได้ว่าพวกท่านเหล่านี้สนับสนุนสมาชิกพระศาสนจักรให้ใช้ทุกรูปแบบของสื่อสารสังคมเพื่อถ่ายทอดสารของพระคริสตเจ้า และให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสื่อร่วมสมัยรู้ทันและควบคุมให้อยู่ในขอบข่ายศีลธรรมและความเชื่อ

### ฉบับที่ 6 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการเสวนากับศาสนาที่เชื่อในพระคริสตเจ้า

(ในภาษาละตินคือ *Unitatis Redintegratio*)

ได้รับการรับรองวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ด้วยคะแนนเสียง 2,137 ต่อ 11

1. แสวงหาการฟื้นฟูความสัมพันธ์กัน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีการเปลี่ยนแปลงที่เพื่อให้การเสวนาเป็นไปได้

2. การเข้าร่วมพิธีกรรมบางครั้งมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ได้รับพระพรพรทานในการเป็นหนึ่งเดียว(8)

3. ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ที่ 23 และสังคายนาพระศาสนจักรของเราได้พัฒนาท่าทีใหม่ที่มีต่อพี่น้องที่แตกแยกกันกับเรา พระสันตะปาปาได้เชิญผู้แทนฝ่ายโปรเตสแตนต์และออร์ทอดอกซ์เข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นทางการเพื่อรับรู้การอภิปรายต่างๆ พระองค์ยังได้ตั้งสำนักเลขาธิการใหม่เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว

เอกสารเรื่องการเสวนาระหว่างผู้มีความเชื่อในพระคริสต์นี้เขียนว่า การแตกแยกในหมู่คริสตชนเป็นที่ระมัดระวังและเป็นผลมาจากความผิดของทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้มีเสวนามากขึ้น

### ฉบับที่ 7 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก

(ในภาษาละตินคือ *Orientalium Ecclesiarum*)

ได้รับการรับรองวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ด้วยคะแนนเสียง 2,110 ต่อ 39

1. พระธรรมนูญนี้มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับพระธรรมนูญว่าด้วยการเสวนาระหว่างคริสตชน

2. พุคกับคริสตชน 2 กลุ่มคือคริสตชนออร์ทอดอกซ์ตะวันออกซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรคาทอลิกและอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์ เช่น จาริดกาลเดอัน ซีเรียน มาโรไนท์ คอปติกออร์ทอดอกซ์ และไบแซนไทน์

3. พระธรรมนูญด้วยจริงใจรับรู้จารีตพิธีของพระศาสนจักรตะวันออกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เอ่ยถึงและประกาศว่า ธรรมเนียมของทั้งตะวันออกและตะวันตกมีความเท่าเทียมกัน

4. ถ้าคริสตชนของพระศาสนจักรตะวันออกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับโรมต้องการเข้ามาในพระศาสนจักรคาทอลิก เขาก็ไม่จำเป็นต้องมาประกาศยืนยันในพระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันพระสงฆ์ของจารีตตะวันออกแสดงความจำนงที่จะเข้าในพระศาสนจักรก็ไม่จำเป็นต้องรับศีลบวชตามจารีตลาตินอีก

5. สิ่งที่ทำให้เขาแยกจากโรมคือพวกเขาไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาว่าพระองค์เป็นประมุขของพระศาสนจักรของเขา

### ฉบับที่ 8 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่อภิบาลของพระสังฆราช

(ในภาษาละตินคือ *Christus Dominus*)

ได้รับการรับรองวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,319 ต่อ 2

1. พระธรรมนูญฟื้นฟูบทบาทสำคัญของพระสังฆราชในฐานะเป็นผู้สืบตำแหน่งจากบรรดาอัครสาวกเป็นผู้สั่งสอนและนายชุมพาของประชากรพระเจ้า

2. ให้คำนิยามหน้าที่ของพระสังฆราช ว่าเป็นผู้นำในรูปแบบของผู้รับใช้

3. เน้นเรื่องความจำเป็นในการมีส่วนร่วมกันของบรรดาพระสังฆราชในการตัดสินใจและไม่ค่อยได้เน้นถึงอำนาจและสิทธิของพระสังฆราชมากนัก

4. เรียกร้องให้พระสังฆราชทำงานร่วมมือกับพระสงฆ์และคริสตชนในสังฆมณฑล

5. เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกสังฆมณฑลควรจัดตั้งสภาภิบาลสังฆมณฑล

### ฉบับที่ 9 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการให้การอบรมพระสงฆ์

(ในภาษาละตินคือ *Optatum Totius*)

ได้รับการรับรองวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,318 ต่อ 3

1. เริ่มด้วยคำว่า สังคายนาที่ตระหนักดีว่าการฟื้นฟูพระศาสนจักรทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริการของพระสงฆ์ซึ่งได้รับการชุบชีวิตด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสต์ ดังนั้นจึงได้ประกาศว่าการอบรมพระสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดและยังให้กฎเกณฑ์หลักสำหรับการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์

2. พุคอีกนัยหนึ่งคือปีศาจร้ายสังคายนาอยากจะทำอะไรในอนาคตน่าจะมีวิสัยทัศน์ของสังคายนา

3. พระธรรมนูญนี้ยังเน้นความสำคัญของการอบรมพระสงฆ์ตามความจำเป็นในด้านอภิบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (1)

4. เอกสารนี้นำไปสู่การปรับปรุงใหม่มากมายในการอบรมพระสงฆ์ในอนาคตในด้านพระคัมภีร์ การให้คำปรึกษาด้านอภิบาล ศาสนาคริสต์สัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

### ฉบับที่ 10 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยชีวิตนักบวช

(ในภาษาละตินคือ *Perfectae Caritatis*)

ได้รับการรับรองวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,321 ต่อ 4

1. พระธรรมนูญนี้ว่าด้วยพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชภราดา ซิสเตอร์ และสถาบันผู้ถวายตัวซึ่งประกอบด้วยฆราวาสที่มีความปรารถนาที่จะติดตามจิตตารมณ์และคำสอนของผู้ตั้งคณะนักบวชต่างๆ โดยดำรงชีวิตมีครอบครัวและมีอาชีพการงานในโลก

2. พระธรรมนูญนี้เน้นว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกของคณะนักบวชแสวงหาที่จะรื้อฟื้นตนเองต้องยึดถือกฎพื้นฐาน 2 ข้อคือกฎหลักของคริสตชนทุกคนคือติดตามพระคริสต์ตามที่มิคาเอ็ลเชอเชอญูของพระเยซูเจ้าในพระวรสารและคำสอนเฉพาะของผู้ตั้งคณะนักบวช

3. ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงในพระศาสนจักรร่วมสมัย

4. ไม่ได้พูดว่าชีวิตนักบวชเหนือกว่าชีวิตของผู้แต่งงาน (ซึ่งแตกต่างจากคำสอนของสังคายนาเตรนโต)

### ฉบับที่ 11 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยฆราวาส

(ในภาษาละตินคือ *Apostolicam Actuositatem*)

ได้รับการรับรองวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,305 ต่อ 2

1. แม้ภารกิจด้านศาสนาของฆราวาสจะมีในพระศาสนจักรตั้งแต่สมัยพระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มก็ตามแต่ความคิดเรื่องนี้มาเริ่มจริงจังและเป็นทางการ (อ่านต่อหน้า 5)

วาทิกันประชุม

(ต่อจากหน้า 1)

ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ซึ่งงานสื่อต้องอยู่ในทุกงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรทุกระดับ

พระอัครสังฆราชเคลาดิโอมาริโอ เซลลี สมณมนตรี



สมณสภาสื่อสารสังคม กล่าวในการเปิดประชุมสมณสภาฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2013 ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันได้ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนทุกหนแห่งเปลี่ยนไปมาก พระศาสนจักรจำเป็นต้องตระหนักในเรื่องนี้และทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมในพันธกิจต่างๆ ทั้งงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดี และเห็นว่า จำต้องให้ความสำคัญในการอบรมสามเณรผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตให้รู้จักและเข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเทศน์สอนในมิสซาวันอาทิตย์

การประชุมครั้งนี้ สมาชิกและที่ปรึกษาของสมณสภาฯ ซึ่งประกอบด้วยพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสกว่า 40 คนจากทุกทวีปทั่วโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปา ได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง หลายคนแสดงความห่วงใยเด็กและเยาวชนซึ่งใช้สื่อสมัยใหม่อย่างเผลอมันตลอดทั้งวันจนไม่มีเวลาสงบจิตใจให้มีความเงียบเพื่อไตร่ตรองได้เลย โรงเรียนและครูควรช่วยในการอบรมสื่อศึกษาอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรต้องให้การอบรมสามเณรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่อบรมการใช้สื่อ แต่ควรเน้นถึงเทววิทยาด้านการสื่อสาร เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ที่สำคัญของการสื่อสารคือเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้เสนอให้ที่ประชุมนำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์มากมายจากที่ประชุมครั้งนี้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ส่วน อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ได้กล่าวในการรายงานต่อที่ประชุมว่า ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีการใช้สื่อสมัยใหม่มากที่สุดในโลก และมีตัวเลขการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดด้วย จึงเป็นความเร่งด่วนที่พระศาสนจักรจำเป็นต้องปรับการสื่อสารกับบรรดาสัตบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่กำลังเจริญชีวิตในโลกและวัฒนธรรมใหม่อย่างสิ้นเชิงสื่อแบบที่กำกับอยู่เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ยังจำเป็นอยู่แต่ไม่เพียงพอเพราะผู้ใช้สื่อสังคมเพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลา เราจำเป็นต้องเข้าถึงพวกเขาด้วย

ด้านสันตะสำนักเอง ได้มีการปรับตัวเรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลกเป็นภาษาต่างๆ มีการเปิดหน้าเว็บที่รองรับการแสวงหาข้อมูลให้ง่ายและ



สะดวกยิ่งขึ้น เช่น [www.news.va](http://www.news.va) ซึ่งรวมข้อมูลงานสื่อทุกชนิดของวาติกันมาไว้ในหน้าเดียวกัน มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน บางครั้งวันละหลายครั้ง และยังมี [www.facebook.com/news.va](http://www.facebook.com/news.va) ที่มีคนทั่วโลกติดตามทุกวัน เดือนละกว่า 40 ล้านคน [www.intermirifica.net](http://www.intermirifica.net) เป็นหน้าเว็บเครือข่ายสื่อคาทอลิกทั่วโลก ส่วนของสมเด็จพระสันตะปาปา ก็มีทั้งหน้า facebook และ twitter ที่มีผู้ติดตามมากมายติดอันดับสูงสุดของโลก นอกจากนี้ยังมี Pope App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับโทรศัพท์มือถือและได้มีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่าครึ่งล้าน เป็นต้น อนึ่ง สันตะสำนักยังได้รับการรับรองจาก ICANN ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดที่ดูแล domain name ทั่วโลก ให้สำนักวาติกันเป็นเจ้าของ Top Level Domain ชื่อว่า .catholic ทำให้ในอนาคตหน่วยงานคาทอลิกทั้งหลายทั่วโลกสามารถใช้ประโยชน์จากชื่อโดเมนนี้ได้ต่อไป

ในโอกาสครบ 50 ปีของเอกสาร Inter Mirifica ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับสื่อมวลชนจากสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 สมณสภาฯ กำลังจัดทำเอกสารฉบับใหม่เกี่ยวกับสื่อสารสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน โดยได้จัดทำเอกสารฉบับร่างไปบ้างแล้วและได้นำมาเป็นที่ประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็น เชื่อกันว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะสำเร็จเรียบร้อย



พบกับหนังสือดี  
สำนักพิมพ์คาทอลิก  
ได้ที่ บูธ M 14 โซน C  
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  
ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม  
10.00-21.00 น.  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์





\* เพราะ “ความเชื่อ” เราจึงไปวัดกันทั้งครอบครัวในวันอาทิตย์  
 \* เพราะ “ความเชื่อ” เราจึงไว้วางใจที่จะสัมผัสได้ถึงความสุขและทุกสิ่งในดวงใจของผู้อื่น  
 อยู่เสมอ  
 \* เพราะ “ความเชื่อ” เรื่องดีๆ จึงเกิดขึ้นในชีวิต..เมื่อเรามองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่ง  
 “ความเชื่อ”

## “สัมผัสที่มองไม่เห็น”

ทุกเช้าวันอาทิตย์ เป็นเวลาที่ครอบครัวของดิฉันไปวัด เมื่อถึงขั้นตอนการรับแผ่นศีล จะเห็นแม่จูงลูกชายซึ่งพิการทางสายตาเดินออกไปรับพรจากพระสงฆ์ เป็นภาพที่เห็นแล้วซาบซึ้งในความรักและศรัทธาต่อพระเยซู

ในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ทางวัดจัดให้มีกิจกรรมเทิดเกียรติพระคุณแม่ ดิฉันและลูกสาวรับหน้าที่เป็นตัวแทนกล่าวในพิธี เมื่อจบงานก็ได้รับของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาขนนุ่มๆ 2 ตัว เราสองแม่-ลูกดีใจยิ่งนัก แล้วปล้นกันหันไปเห็นสองแม่-ลูกชายตาบอดคู่นั้นนั่งอยู่แถวหลัง ดิฉันบอกลูกว่าให้เลือกตุ๊กตาที่ลูกชอบไว้เพียงหนึ่งตัว ส่วนอีกตัวขอให้ลูกนำไปแบ่งปันให้เด็กตาบอดคนนั้น

ด้วยความเป็นเด็ก ลูกสาวดิฉันกอดตุ๊กตาทั้งสองตัวไว้อย่างหวงแหน พลาญพูดว่า “แม่ขา พี่คนนั้นเขามองไม่เห็นแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาชอบของที่หนูเอาไปให้” ดิฉันยังยืนยันคำเดิมว่า “ขอให้ลูกได้ลองนำไปให้พี่เขาก่อน หากที่เขาไม่ชอบ พี่เขาจะคืนให้ค่ะ”

หลังจากที่ลูกสาวดิฉันอุ้มตุ๊กตาไปให้ เด็กตาบอดคนนั้นทำหน้าประหลาดใจและเอียงใบหูไปฟังเสียงแม่ของเขา จากนั้นก็จับมือลูกสาวดิฉันเป็นการขอบคุณ และเมื่อมือทั้งสองปล่อยออกจากกัน ภาพที่ดิฉันได้เห็นผ่านม่านน้ำตาแห่งความสุขคือ เด็กคนนั้นกอดตุ๊กตาไว้แน่นด้วยรอยยิ้มแห่งความชื่นชมยินดี โดยปราศจากการมองเห็นผ่านสายตาใดๆ

สัมผัสรักจากพระเจ้าก็เช่นกัน เราไม่จำเป็นต้องอาศัยสายตาใดๆ ในการมองผ่านเพียงเพื่อได้เห็นพระองค์ แต่ผู้ที่รักและศรัทธาและเชื่อในพระองค์จะได้รับพระพรหยาดแห่งรักจากพระองค์เสมอ.

ถวายแด่ศีลมหาสนิท-แม่พระ และพระสันตะปาปา  
 ภาพและเรื่อง โดย..ประจำสายน้อย



### สรุปเนื้อหา

(ต่อจากหน้า 3)

ในธรรมนูญของสังคายนาว่ากันที่ 2

2. งานฆราวาสเป็นเหมือนถ่านไฟบริบทตลอด 2000 ปีและที่สวดปีศาจของสังคายนาทำให้ถ่านไฟลุกโชนเป็นเปลวไฟและให้ความร้อนแก่ทั่วไป

3. เริ่มต้นธรรมนูญที่พูดถึงบทบาทของฆราวาสมาจากกระแสเรียกคริสตชนของเขาและพระศาสนจักรไม่เคยดำรงอยู่โดยปราศจากกระแสเรียกนี้

4. เราควรอ่านธรรมนูญนี้ไปพร้อมๆ กับ Lumen Gentium ซึ่งมีบทหนึ่งว่าด้วยฆราวาสทั้งบทและควรอ่าน Gaudium et Spes ควบคู่ไปด้วยเพราะพูดถึงบทบาทฆราวาสว่าเขามีภารกิจด้านศาสนาที่ต้องทำสืบเนื่องมาจากศีลล้างบาป

5. ในขณะที่เรากำลังศึกษาบริการของฆราวาสที่ เขาก็มีส่วนร่วมในการบริการของพระศาสนจักร สังคายนากล่าวว่าหน้าที่ประการแรกของฆราวาสคือการนำคุณค่าพระวรสารไปในที่ที่เขาทำงาน

#### ฉบับที่ 12 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนบริการ และชีวิตของพระสงฆ์

(ในภาษาละตินคือ *Presbyterorum Ordinis*)

ได้รับการรับรองวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,390 ต่อ 4

1. ในขณะที่ธรรมนูญนี้คิดถึงบรรดาสงฆ์ที่เป็นสงฆ์นักบวชและสงฆ์สังฆมณฑลทุกองค์แต่อันดับแรกพูดถึงผู้ที่อุทิศตนเพื่อคุณแลวิญญาณในเขตวัด

2. เหมือนกับสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร

พระสงฆ์รับเรียกมาให้ป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้า

3. ภาพนี้จึงโยงเขาไปยังสมาชิกของฝูงแกะของพระเยซูเจ้า

4. ในศตวรรษที่ 4 นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “สำหรับท่านข้าพเจ้าเป็นพระสังฆราชแต่พร้อมทั้งท่านข้าพเจ้าก็เป็นคริสตชนคนหนึ่ง” ธรรมนูญนี้แก้ไขความคิดที่ว่าพระสงฆ์เป็นวรรณะสงฆ์ที่แยกออกจากฝูงชน

5. ธรรมนูญนี้ยังพูดถึงความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับพระสังฆราชและสัตบุรุษของตน

6. ขอร้องให้พระสงฆ์สนับสนุนฆราวาส

7. นอกนั้นยังพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์และหน้าที่อภิบาล

8. ธรรมนูญนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการถือโศกของพระสงฆ์อย่างละเอียด อาจจะไม่มีความเพียงพอ แต่ยืนยันว่าในจารีตลาติน พระสงฆ์ต้องถือเป็นโศก กระนั้นก็ดีเรื่องดังกล่าวได้มีการพูดถึงในซีโนด ปี ค.ศ. 1970

#### ฉบับที่ 13 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

(ในภาษาละตินคือ *Ad Gentes*)

ได้รับการรับรองวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,394 ต่อ 5

1. พระศาสนจักรทั้งหมดเป็นธรรมทูตนั้นหมายความว่าประชากรของพระเจ้าได้รับเรียกมาให้ช่วยคนอื่นให้รู้จักพระเจ้า

2. ธรรมนูญกล่าวว่า “เป็นแผนการของพระเจ้าที่มนุษย์ที่ประกอบด้วยเชื่อชาติต่างๆ ซึ่งควรรวมเป็นประชากรหนึ่งเดียวในพระเจ้า

3. และน่าจะรวมเข้าในพระกายหนึ่งเดียวของพระเยซูเจ้าและควรก่อร่างขึ้นด้วยกันในพระวิหารของพระจิตเจ้า

4. ประชาชนควรนอบน้อมพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสด้วยคำสุดท้ายกับบรรดาสาวกว่า “จงทำให้ทุกคนเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28)

#### ฉบับที่ 14 คำแถลงว่าด้วยการศึกษาคริสตัง (ในภาษาละตินคือ *Gravissimum Educationis*)

ได้รับการรับรองวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,290 ต่อ 35

1. ธรรมนูญนี้เน้นความสำคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องโยงคนทั้งครบคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ

2. การศึกษาที่เตรียมนักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์ที่หลากหลาย

2. เป็นเอกสารที่ถกก่อนข้างน้อยและมีพัฒนาต่อไปหลังประชุมสังคายนา

#### ฉบับที่ 15 คำแถลงเรื่องความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ (ในภาษาละตินคือ *Nostra Aetate*)

ได้รับการรับรองวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,221 ต่อ 88

(อ่านต่อหน้า 13)

### น้ำที่ไม่ใช่

แล้วก็ต้องมานั่งลุ้นใจจดใจจ่อ  
เมื่อพายุลูกแล้วลูกเล่ากระหน่ำมา  
ที่เคยสบายใจจากคำยืนยันของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นมั่น  
เป็นเหมาะ

ว่าปีนี้ น้ำไม่ท่วมเหมือนที่เคยท่วมสองปีก่อน  
พร้อมกับรับรองว่าเอาอยู่  
แต่ยังไม่ทันไรก็ต้องพากันอพยพหนีน้ำ  
ข้าวยังไม่ทันได้เกี่ยวก็จมใต้น้ำกันเป็นภาค  
ปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งล้นต้องระบายออก  
งบประมาณ โครงการจัดการน้ำก่อนใหญ่ดูท่าจะสูญ  
ทั้งๆ ที่คิดว่าจะสามารถจัดการไม่ให้น้ำท่วมผืนดินไทยตลอดไป  
จนปานนี้แล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นขั้นเป็นอัน  
ไม่ต้องพูดถึงโครงการ “ฟลัดเวย์” ที่เป็นทางยาว  
ให้น้ำไหลลงทะเลได้สะดวกรวดเร็วปริมาณไม่อัน  
คนไทยเลยต้องฝืนค้ำต่อไปอีกเช่นเคย  
หรือจะพูดให้ตรงกว่าหน่อย  
คนไทยเลยต้องถูกหลอกอีกตามเคย  
คืออยู่อย่างที่คนไทยโกรธง่ายหายเร็ว

แถมลืมน้ำอีกต่างหาก  
ไม่ช้าไม่นานผลเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมปี  
นี้ก็มีใครจดจำให้รทสมอง  
เพราะมีอะไรที่ต้องคิดต้องแก้ไขต้องฟันฝ่า  
แถมยังมีพายุรอท่าจะเข้าไทยอีกเป็นสิบลูก  
ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเลย  
แม้แต่เจ้า “หวูต๊ิบ” ที่เริ่มเข้าสะกิดพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย  
ไม่นานเกินรอก็จะไม่มีใครจำชื่อนี้ได้อีกแล้ว  
อุตสาหกรรมที่ชื่อพายุโซนร้อนลูกนี้เป็นเคล็ดว่า “ผีเสื้อ”  
หวังว่าจะพัดลมพาฝนมาพอประมาณตามชื่อ  
แต่อาณาเขตทำลายของมันขัดกับชื่อที่ตั้งอย่างคาดไม่ถึง  
เหมือนที่ชื่อนามสกุลคนกับการกระทำขัดแย้งกันอย่างน่าเกลียด  
แบบคำกับขานหน้ามือกับหลังมืออย่างโรยโรยนั้น...

ถึงจะต้องผิดหวังถึงจะต้องเสียหายกับเรื่องของน้ำ  
แต่คนพีชสัตว์ก็ขาดน้ำไม่ได้ยุดี  
นอกจากน้ำที่ใช้ดื่มใช้บริโภคใช้อาบใช้ซักเสื้อผ้า  
เรายังต้องการ “น้ำ” ในรูปแบบอื่นไม่น้อยกว่ากัน  
ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันต้องมี “น้ำใจน้ำใจ”  
จึงจะผาสุกมีความสุขสงบมีสันติมีความรักใคร่กลมเกลียว  
เพราะไม่อยู่แบบต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวเขา  
หากแต่ช่วยเหลือจนเจอแบบ “น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”  
เริ่มจากในบ้านในครอบครัวร่วมกันสร้างบรรยากาศสดใส  
มีใจให้กันทั้งด้วยคำพูดคำจาทั้งด้วยท่าทีทั้งด้วยรอยยิ้ม  
ต่างพยายาม “น้ำชุ่มไว้ให้น้ำใสไว้นอก”  
หมั่นเพียรทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างฐานะ  
ใช้ “น้ำอดน้ำทน” เป็นแรงขับเคลื่อนฟันฝ่า  
กระทั่งครอบครัวมั่นคงมีพร้อมจาก “น้ำพักน้ำแรง”  
แม้จะไม่อู่ฟูฟ่องเพื่อแต่มีไม่ขาดเหมือน “น้ำซึมบ่อทราย”  
ทุกคนในบ้านสบายกายสบายใจมี “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”  
ถึงน้ำจะหลากน้ำจะไหลเชียวน้ำจะท่วมตามครรลองธรรมชาติ  
แต่ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะ “น้ำมือ” ของทุกคนช่วยกัน  
โดยมีความรักคอยเป็น “น้ำเลี้ยง” ให้อย่างต่อเนื่อง  
น้ำจะมาน้ำจะไปน้ำจะมีน้ำจะขาดน้ำจะแรงน้ำจะเชียว  
หากมี “น้ำใจน้ำใจ” คู่กัน  
ทั้งในระดับครอบครัวทั้งในระดับเพื่อนบ้านทั้งในระดับสังคม  
ทุกอย่างเอาอยู่... ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ... แต่ตามความหมายแห่งคำ

คุยกันเจ็ดวันทนม



บ.สันติสุข  
www.salit.org

## หากไม่มีข้อพิสูจน์ ฉันก็จะไม่เชื่อ



“ชาวนี้นะเวห์ได้กลับใจ เมื่อได้ฟัง  
คำเทศน์ของโยนาห์” (ลูกา 11:32)

**ท่านมหาตมะกานธี** ผู้นำที่มีชื่อเสียงของอินเดีย มีความประทับใจในพระ-  
คริสตเจ้า และท่านพยายามดำเนินตามคำสั่งสอนของมหาบุญลาก (ความสุขแท้)  
โดยเฉพาะในเรื่องการไม่กระทำความรุนแรง ท่านรู้สึกผิดหวังเมื่อเห็นคริสตชน  
ที่ท่านเคยพบ ไม่ได้เห็นว่าชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงตาม  
แบบฉบับขององค์พระผู้ไถ่บาป ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระคริสต์ แต่ปัญหา  
อยู่ที่ว่า พวกท่านคริสตชนหลายคน ไม่คิดเหมือนกับพระคริสต์”

ในบทอ่านจากพระวรสารที่เรานำมาพิจารณาในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรง  
โจมตีผู้ที่ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าเป็นคน  
ใจแข็งกระด้าง เพราะพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนการดำเนินชีวิต และไม่ยอมเชื่อ  
ในพระวาจาของพระองค์ ความไม่เชื่อของพวกเขาแสดงตัวออกมาเมื่อพวกเขา  
เรียกร้องให้มีเครื่องหมายอะไรสักอย่าง เพื่อพิสูจน์พระคำรัสของพระองค์  
แต่เครื่องหมายหนึ่งเดียวที่พระเยซูเจ้าจะทรงมอบให้พวกเขาคือเครื่องหมายของ  
ประกาศกโยนาห์ ท่านเทศน์ให้ชาวนี้นะเวห์ซึ่งเป็นคนต่างศาสนาและพวกเขา  
ได้กลับใจ อันเป็นเหตุให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิต ชนต่างชาติอีกท่านหนึ่งก็คือ  
พระราชินีแห่งเชบา ซึ่งทรงแสวงหาหนทางที่จะมาฟังคำสอนอันเฉลียวฉลาด  
ของกษัตริย์ซาโลมอน แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะทรงยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์และซาโลมอน  
แต่ประชาชนของพระองค์ก็ไม่สนใจในพระธรรมคำสอนของพระองค์เลย

ในบริบทของพระวรสารโดยนักบุญลูกาที่เรานำมาพิจารณานี้ พระเยซูเจ้า  
ทรงอยู่ในสภาพความคิดของประกาศก ซึ่งทำให้คนที่อยู่สบายไปเพียงแต่ละวัน  
ต้องมานั่งพิจารณาชีวิตของตนเอง คนเลวทรามต่ำช้ามิได้อยู่เฉพาะในสมัยของ  
พระเยซูเจ้า พวกเราในยุคในสมัยนี้ก็ต้องการพระคำรัสเตือนเกี่ยวกับยุคสมัย  
ของเราด้วย เราอย่าปล่อยให้พระวาจาของพระองค์ผ่านศีรษะของเรา โดยไม่ช่วย  
ให้เราเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามของเรา และปล่อยให้  
ผู้ที่มิได้เป็นคริสตชนนำพระคำรัสเตือนของพระองค์ไปใช้ในชีวิตของเขา  
และได้รับผลประ โยชนฝ่ายจิตวิญญาณอันสูงส่ง

### บทอธิษฐานภาวนา

**ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์**  
ให้มาประทับอยู่ท่ามกลางพวกลูกทั้งหลาย พร้อม  
ด้วยแผนการเยี่ยงบรรดาประกาศก กล่าวคือเพื่อ  
ประทานชีวิตให้แก่ลูก และปลุกจิตใจของลูกให้พ้น  
จากความเย็นเฉย โปรดขจัดความหวาดกลัวเกี่ยวกับการ  
เปลี่ยนแปลง เพื่อลูกจะได้ตอบสนองพระคำรัส  
ตรัสเชิญของพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของลูกได้รับ  
การเปลี่ยนแปลง อาศัยพระพรหมทานของพระองค์  
ด้วยเทอญ **พระเจ้าข้า**







### สังฆมณฑลอุบลราชธานี

✠เนื่องด้วยในสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนคำสอนระหว่างปี ในโรงเรียนคาทอลิก หมู่บ้านคาทอลิก และกลุ่มคริสตชนที่กระจายอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเชื่อให้กับคนรุ่นหลัง เนื่องด้วยในปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อ ซึ่งทางสังฆมณฑลอุบลฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน สำหรับครูคำสอนและคริสตชนทุกคนให้เราแต่ละคนได้ตระหนักถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก การแบ่งปัน ที่เป็นการแสดงออกถึงการเป็นประจักษ์พยานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในการจัดการเรียนการสอนคำสอนในเขตสังฆมณฑลอุบลฯ นั้น ได้จัดการเรียนเป็นระดับชั้น ซึ่งเนื้อหาการเรียนก็มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กและค่อยๆ เพิ่มเนื้อหาขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ศูนย์คำสอนซึ่งเป็นศูนย์อภิบาลได้รับมอบหมายให้ดูแล ติดตามงานอภิบาลด้านคำสอนในสังฆมณฑลอุบลฯ ได้ออกติดตามและได้เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนที่กระจายอยู่ห่างไกล บรรยากาศคริสตชน เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยที่พระบิดาเจ้าทรงมีต่อเราทุกคน และยังเป็นการติดตาม แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ร่วมกัน เพื่อเป็นการติดตามเกี่ยวกับการเรียนการสอนคำสอน ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี จึงได้มีโครงการติดตามการเรียนการสอนคำสอน (การออกเยี่ยม) ระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2013 ทางศูนย์คำสอนได้เริ่มการออกเยี่ยมในเขตต่างๆ นำโดย**คุณพ่อคำดีทองมาก** ผู้อำนวยการ และทีมงานศูนย์คำสอน อีก 4 คน ซึ่งได้ออกเยี่ยมเขตหนองทาม ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2013 ที่วัดบ้านหนองดินคำ บ้านหนองรุ่ง บ้านท่าสว่าง บ้านโนนสว่าง บ้านสะพาน โรงเรียนมารดาทรงธรรม บ้านหนองทามน้อย บ้านสีถ่าน เขตอุบลฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2013 ที่วัดบ้านบัวท่า โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา บ้านบุงไผ่ บ้านคูสว่าง บ้านพลาญชัยและบ้านป่าหญ้าคา บ้านทัพไทยและในระหว่างเดือนกันยายน ก็จะออกเยี่ยมเขตหนองคู ✠สำหรับโครงการเขียนพระคัมภีร์ด้วยมือเราชาวอุบลฯ ซึ่งมี**คุณพ่อสำราญ พันธุ์ไว** เป็นหัวหน้ารับผิดชอบโครงการ ตอนนี้อยู่เดินทางมาถึงใกล้จะปลายทางแล้ว วัดไหนที่ยังไม่ลงมือก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับ ส่วนโครงการนี้ก็เกิดขึ้นในโอกาสปีแห่งความเชื่อเท่านั้น ไม่มีทุกปี และไม่มีตลอดไป ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังฆมณฑล ก็ให้รีบๆ ติดตามกับคุณพ่อเจ้าวัดของท่านได้เลยครับ สำหรับโครงการพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยมือเรา สังฆมณฑลอุบลฯ เป็นกิจกรรมที่คริสตชนสังฆมณฑลอุบลฯ จัดขึ้นในปีแห่งความเชื่อ เพื่อส่งเสริมความมีชีวิตชีวาในงานอภิบาลและแพร่ธรรมด้านพระคัมภีร์ โดยร่วมมือร่วมใจศึกษาและคัดลอกพระคัมภีร์ไปเบ็ดเตล็ดพันธสัญญาใหม่

ด้วยมือแล้วรวบรวมเข้ารูปเล่มให้เสร็จภายในปีแห่งความเชื่อนี้ ✠✠✠

#### บวชสังฆานุกร

(ต่อจากหน้า 2)

ที่โบสถ์ GESU, Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ โดย**พระสังฆราช Honesto F. Ongtioco, D.D. Bishop of Cubao** เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2013

พิธีบวชขอพระคุณ โอกาสรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เริ่มต้นในเวลา 08.30 น. ซึ่งมีผู้รับศีลบวชทั้งสิ้นจำนวน 13 องค์

หลังพิธีบวชขอพระคุณ บรรดาตัวแทนนักศึกษาไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ มนัสสันต์ วงษ์วาร เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1981 เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองสุรุด หัวตะเข้

#### การศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมาเรียลัย

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

#### กระแสรีย์ก

ปฏิญาณตนเป็นนักบวชครั้งแรก และตลอดชีพ ในคณะเยสุอิต (วันเดียวกัน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2003

ปัจจุบันศึกษาเทววิทยา ที่ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์

#### ความรู้สึ

ดีใจและอยากที่จะขอพระคุณพระเจ้า พรารณาที่จะทำหน้าที่ต่างๆอย่างดีที่สุด ในการเป็นศาสนบริกร ผู้รับใช้พระศาสนจักร ✠

#### คณะครูคำสอนกัมพูชา

(ต่อจากหน้า 2)

ได้มาเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญๆ ของพระศาสนจักรประเทศไทย

**ซิสเตอร์ลักขณา เยาวสังข์** คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้นำคณะแสงบุญได้เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการนำคณะครูคำสอนมาเยือนพระศาสนจักรไทยว่า “เพื่อเรียนรู้ความเจริญเติบโต ความเชื่อ ความศรัทธา งานคำสอน และแผนงานอภิบาลของพระศาสนจักรไทย และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อ ความรัก และความอ่อนน้อมในการประกาศข่าวดี โดยเฉพาะในงานด้านคำสอนของพระศาสนจักรกัมพูชาให้เจริญยิ่งขึ้น”

คณะครูคำสอนประกอบด้วย คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ และคณะครูคำสอนจากสังฆมณฑลพระตะบอง จำนวน 21 คน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานของพระศาสนจักรไทย ในบริเวณสามพราน ได้แก่งานของคณะธิดา ที่บ้านธารพระพร โดยมี**ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์** ให้การต้อนรับ อาหารและที่พักอย่างอบอุ่น และที่สักการสถานบุญราศี นิโคลาส กฤษบำรุง มี**คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช** และคณะให้การต้อนรับ



สำหรับเรื่องโครงการงานอภิบาลและการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักรไทยนั้น **คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ** ให้เกียรติอธิบายถึงโครงการงานต่างๆ ที่พระศาสนจักรกำลังดำเนินการและเชิญชวนให้ครูคำสอนกัมพูชาได้มาร่วมฝึกอบรมการสอนคำสอนในภาคฤดูร้อนที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สามพราน อีกด้วย

คณะครูคำสอนกัมพูชายังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่ วัดนักบุญอันตน ดำเนินสะดวก อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยมี**คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ** และ**คุณพ่อสมควร หมายมั่น** ให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะครูคำสอนได้เยี่ยมชมศูนย์สังฆมณฑลราชบุรีและศูนย์คำสอนราชบุรี ซึ่งทุกคนต่างประทับใจกับการต้อนรับที่**พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ** **คุณพ่อไพบย มนินราช** **คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก** **คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์** และทีมงานคำสอนของสังฆมณฑลราชบุรี ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ซิสเตอร์ลักขณา เยาวสังข์ ได้เปิดเผยถึงผลการประเมินการมาแสงบุญและศึกษางานในพระศาสนจักรไทยว่า “การแสงบุญครั้งนี้ได้ผลเกินคาด การเยี่ยมชมสักการสถานและการวัดชมแรกๆ ของมิสซันนารีที่มาร่วมภารกิจแพร่ธรรมในประเทศไทยนั้น คณะครูคำสอนรู้สึกชื่นชมในการเอาใจจริงเอาใจของพระสงฆ์ทั้งที่เป็นมิสซันนารีและที่เป็นคนไทยในการอภิบาลสัตบุรุษ นอกนั้นพวกเขายังสังเกตเห็นความสงบ สะอาด เรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกวัด ทำให้ประมวณได้ว่าคริสตชนไทยให้ความสำคัญแก่บ้านของพระเป็นเจ้าเป็นพิเศษ”

ส่วนการไปเยี่ยมชมงานของสังฆมณฑลราชบุรีนั้น ซิสเตอร์ได้สรุปว่า “การใช้เวลาส่วนหนึ่งในสังฆมณฑลราชบุรี คณะครูคำสอนและคุณพ่อเจ้าวัดได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจอย่างไม่รู้เลือน เพราะนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับงานแพร่ธรรมแล้ว คณะยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากพระคุณเจ้าปัญญา และคณะสงฆ์ของสังฆมณฑล ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้คนกัมพูชาเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนไทยมีความปรารถนาดีต่อพวกเขาอย่างจริงใจ ทำให้พร้อมที่จะเปิดใจศึกษาเรียนรู้เพื่อการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และอย่างเข้มแข็ง พระศาสนจักรในพระตะบองประเทศกัมพูชารู้สึกดีใจที่ได้เพื่อนแท้ที่พร้อมจะร่วมมือกันในการเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้า”

ที่สุดซิสเตอร์ลักขณา ได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและมีส่วนร่วมทำให้พระศาสนจักรในกัมพูชาเดินทางต่อไปอีกหนึ่งก้าว

✠



คณะคามิลเลียนขอเชิญเยาวชนชายเข้าค่ายกระแสรัก  
**ค่ายกางเขนแดง 2013**  
 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2013 (ไม่บังคับเดินทางไป-กลับ)

- คุณสมบัติ
1. เยาวชนชายคาทอลิก
  2. กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.4 - ม.6
  3. มีความสนใจในกระแสรักและจิตตารมณ์ของคณะฯ
  4. ผู้ที่ผ่านค่ายกางเขนแดงเท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คพ.วัชร: เล็งเจริญ โทร. 08 1982 0488  
 คพ.อนุสรณ์ นิลเขต โทร. 08 1861 9414

สถานที่ติดต่อ

บ้านเนรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา  
 โทร. 0 3831 2416, 0 3832 3631 โทรสาร. 0 3832 2810  
 E-mail: oscsriracha@hotmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.camillianredcross.com](http://www.camillianredcross.com)

หมวดเขตรับสมัคร 15 ต.ค. 56 ค่าลงทะเบียน 500 บาท  
 เพื่อเป็นค่าเดินทาง - ประกันอุบัติเหตุ เสื้อผ้าฯ และทัศนศึกษา ฯลฯ

**ค่ายกางเขนแดงเชิงราช** (สำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ)

ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2013

- ❖ เยาวชนชาย คาทอลิก
- ❖ เปิดรับสมัครตั้งแต่ชั้น ป.6 ขึ้นไป
- ❖ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
- ❖ คพ.รัชนิย อ้อมนอก 08 1926 2202
- ❖ คพ.เกรียงไกร สุขจิต 08 8433 3141

บ้านเนรเล็กคามิลเลียน เชียงราย 101 หมู่ 8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 75100  
 โทร 0 5378 7172 [www.camillianchiangrai.org](http://www.camillianchiangrai.org)

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 ต.ค. 56 ค่าลงทะเบียน 100 บาท



**คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา**

ขอเชิญร่วมงานอุลตรียาระดับชาติ

คูร์ซิลลิสตาสังสรรค์ป็นน้ำใจ

เพื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพญา

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013

ณ วัดธรรมาสันตักบุญเปโตร บางเขิน กทม

กำหนดการ	สอบถามจากคณะกรรมการ
08.00 น. อาหารเช้า	ระดับชาติ 081- 8213155
09.00 น. วจนพิธีกรรมเปิด	อ.กรุงเทพฯ 084-0214516
10.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ	ส.จันทบุรี 081-9093410
12.00 น. รับประทานอาหาร	ส.ราชบุรี 086-3687274
(โต๊ะจีน ท่านละ 200 บาท)	และจากกลุ่มวัดต่างๆ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



**มารีอา สุจินต์ นwachantamachit**  
 (ครบ 5 ปี)

เกิดใหม่ในพระเจ้า 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008

“เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเจ้า  
 ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ขอคำภาวนาอุทิศแด่



**ขอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล**  
 ครบรอบ 7 ปี

เกิดใหม่ในพระเจ้า 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ชาตะ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2487

จงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น  
 (2คร 5:7)



### ทัวร์แสวงบุญ

- เวียดนาม - มุยเน่ - ดาลัต (24-27 ต.ค. / 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2013)
- จอร์แดน - เพตรา - วาดีรัม - อิสราเอล (12-20 พ.ย. 2013)

โปรดติดต่อ คุณวีระชาติ/สุจิตรา  
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

**บ.แอร์คลับฯ**  
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206  
E-mail : airclubinter@hotmail.com

### พรมารีย์ เบเกอรี่

PonMaree www.ponmaree.com  
BAKERY E-Mail : ponmaree.bakery@gmail.com

**Tel. 02-291-3750-4**

รับจัดขนมทุกเทศกาล  
งานบุญ งานบวช งานศพ หรือ  
งานสัมมนา

ราคาเริ่มต้นที่ 35 บ.



### สถาบันแอมบร็อก บิสเตอร์พอล

**ALL students Speak English with the CNN Pronunciation**  
thambrit.org PatTaNa SuRaSaRang

Get your students ready for ASEAN  
Special Offer For Catholic School!

**Phone: 08 14 13 11 12**

### รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

มีประสบการณ์ในการสอนจาก  
มหาวิทยาลัย Saint John's

รับสอนตามบ้าน สถานที่ทำงาน หรือออฟฟิศ  
ของอาจารย์แถวรามคำแหง ซอย 155

- เรียน 1 คน ชั่วโมงละ 500 บาท
- เรียน 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท
- เรียน 3 คน ชั่วโมงละ 700 บาท

**ราคาพิเศษ**  
เพื่อพัฒนาภาษาให้ดีขึ้น

**Call Mr. ABRAHAM 08-3821-3746**



บริษัท เอเอ แทรเวลเซอร์วิส จำกัด  
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505  
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/3316

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน  
ภายในและต่างประเทศ

◆ 7-15 พฤศจิกายน 2013 ทัวร์ยุโรป 9 วัน 77,900.- บาท  
◆ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2013 HI! ซัปโปโร (ญี่ปุ่น)

**ทัวร์แสวงบุญ** ◆ 09-14 พฤศจิกายน 2013  
แม่พระหลังน้ำตาอาทิต (ญี่ปุ่น)

บริการ \*\*\*สำรองห้องพักรวม \*\*\*จัดขอวีซ่า \*\*\*รับจัดทัวร์หมู่คณะ  
\*\*\*ประกันการเดินทาง \*\*\*บริการรถเช่า



### รอยัล เอิร์ธ

เวชสำอางสกัดจากธรรมชาติ  
รูดนาการใหม่ในการปิดผมหงอก

ไม่ต้องโกน ไม่ต้องข้อม ไม่ต้องหมัก สระไม่หลุด  
ปราศจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สนใจติดต่อ (เพื่อรับส่วนลดพิเศษ)  
บริษัท รอยัล เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
1131/349 ถนนโชคชัย แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตคูสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท์ 0-2668-6235, 0-2668-6236  
ทุกวันอาทิตย์

### มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

เชิญชวนร่วมแบ่งปัน “โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว” ช่วยเหลือเด็กกว่า 200 ชีวิต อายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ที่ต้องกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เด็กยากจน หรือแม่ยากไร้ เพียงกองทุนละ 500 บาท หรือสมทบทุนตามแต่ศรัทธา

สนใจติดต่อมูลนิธิฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาคผ่านเซเว่น-อีเลฟเว่นทุกสาขา (นามฟอร์เด็ก)

### คุณภรณ์ (เจียม) ร่วมกับบริษัททัวร์ภูมำแสวงบุญ

**ฉลองพระเมตตา**  
27 เมษายน 2557 (ราคา 84,900.- บาท)  
อังการี - โปแลนด์ - เชคโก - ออสเตรีย  
**คุณพ่อพล เนตรธรรม จิตตภิบาล**  
**คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา จิตตภิบาล**

หากท่านใดสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อ เจียม โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2  
คุณปวีณา (บริษัท ทัวร์ภูมำ) โทร. 0-2291-7711

**13 พฤษภาคม 2557**  
ฉลองแม่พระฟาติมา ที่โปรตุเกส  
เคารพพระธาตุนักบุญฟรังซิสโก ยาซินทา  
นักบุญลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน  
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด  
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส  
**คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตภิบาล**

### ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



(เตี้ย) นายเมี้ยน  
เจริญวานิช  
ชวต: 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923  
เกิดใหม่ในพระเจ้า  
21 ธันวาคม ค.ศ. 2010  
อายุ 87 ปี



ดาธารินา ระเบียบ  
เจริญวานิช  
ชวต: 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926  
เกิดใหม่ในพระเจ้า  
21 กันยายน ค.ศ. 2011  
อายุ 85 ปี

**In God, We Trust**

### ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



นางตาสี อัมพร  
สังวาลเพชร  
ชวต: 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2468  
เกิดใหม่ในพระเจ้า  
12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

“ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย” (มธ 6,10)

### ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



มาเรียม อันทนา ก่องพัฒน์ภัก  
เกิดใหม่ในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2551  
ครบรอบ 5 ปี



สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมสานต์ 400 ต่อปี  
ต่ออายุสมาชิก ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810  
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net

### ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ ประเสริฐ พจนายน  
เกิดใหม่ในพระเจ้า 27 กันยายน พ.ศ. 2529  
ครบ 27 ปี  
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”



**สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิก  
แห่งประเทศไทย สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ**



มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  
โอกาสฉลอง 80 ปี  
**ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ**  
อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
อดีตนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก  
แห่งประเทศไทย  
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

ที่วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

**ตรวจก่อนแต่ง... เพื่อความซัวร์**

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
ชวนคู่รักงอมือตรวจเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายกับ  
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

- ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจหาเชื้อกามโรค ซิฟิลิส (VDRL)
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)
- ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
- ตรวจหมู่เลือด (ABO) และ Rh
- ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
- ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG (Single) เฉพาะผู้หญิง)



❖ สำหรับเจ้าบ่าว  
ราคา 2,030.- บาท

❖ สำหรับเจ้าสาว  
ราคา 2,270.- บาท  
(รวมค่าแพทย์+ค่าบริการแล้ว)

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556



สอบถามและติดต่อได้ที่ :

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 2

โทรศัพท์ 0-2675-5000 ต่อ 10251, 10252 www.saintlouis.or.th

วันเวลา...ทำให้ลืมหลายสิ่งหลายอย่าง แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำให้เราลืม  
พระคุณของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่รัก ฯลฯ แม้นกายเขาจะจากไป แต่เขายังอยู่  
ในใจเราเสมอ อุดมสาร ร่วมกับท่านรำลึกถึงเขา ภวานาร่วมกัน เป็นการทำบุญ  
และสนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”



ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา?

.....เรายังคิดถึงกัน

การพิมพ์คาทอลิกฯ เชิญชวนท่านรำลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ  
กับ “หนังสือพิมพ์อุดมสาร” (รายสัปดาห์) โดยลงข้อความ

**ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว (1,000 บาท)**

**ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว (1,500 บาท)**

ข้าพเจ้าชื่อ.....นามสกุล.....  
ที่อยู่.....  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....  
มีความปรารถนาลงประกาศเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยลงข้อความ  
นักบุญ.....ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี  
มรณะเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
ลงจำนวน.....ครั้ง (โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วยจำนวน.....รูป)  
ขอร่วมทำบุญเป็นเงิน.....บาท (.....)  
โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.....ถึงฉบับที่.....เป็นจำนวน.....ครั้ง

**หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเป็น**

- เงินสด (ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด, โปรดอย่าส่งทางไปรษณีย์)
- ธนาณัติ (ในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์, ป.ณ.ยานนาวา)
- เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
- โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยโอเรียนเต็ลสั่งจ่าย  
“การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดต่อ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
(โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net





(tanpanlop@gmail.com)

ยุคของการใช้ “สื่อมวลชน” เปลี่ยนไปตามกาลเวลา รวดเร็ว ฉับพลัน และมีประสิทธิภาพ

เวลา ไม่ใช่ข้อจำกัดของการใช้สื่อมวลชนอีกต่อไป เช่นเดียวกับช่องทางารับข่าวสารของประชาชน

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ตอนที่ผมนั่งเรียนปริญญาโท

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการท้าทายพวกนักศึกษาอย่างมาก กับการที่เมืองไทยกำลังจะเป็นเจ้าของ “ดาวเทียม” ดวงแรกของประเทศ

เราได้เชิญผู้รู้เรื่องดาวเทียมมาบรรยายในห้องเรียน ขณะนั้น รวมทั้งได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติของกระบวนการของการสื่อสารมวลชนในเรื่องดังกล่าว โดยมองไปในอนาคตถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งจากบทสรุปในการสัมมนานั้นคือ เนื้อหาของสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นนอกเหนือจากช่องทางารสื่อสารที่มีมากขึ้น

ขอย้อนกลับไปพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน เพื่อให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) เนื้อหาสาระ (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver)

ถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าคนไทยเข้าถึงเนื้อหาของข่าวสารจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง โดยไม่ต้องรอการตีพิมพ์จากสิ่งพิมพ์ หรือไม่ต้องรอผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุและโทรทัศน์) แต่เราใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสาร ทั้งในด้านการสื่อสารส่วนบุคคลและการสื่อสารมวลชน

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นศัพท์ใหม่และเป็นช่องทางารสื่อสารที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานมานี้ เฟซบุ๊กมาคล้ายดาวเทียมที่เข้าถึงทุกอณูของพื้นที่ที่สัญญาณดาวเทียมเข้าถึงทั่วโลก เช่นเดียวกับทวีตเตอร์ อินทราแกรม ยูทูบ มายสเปซ หรือลิงคอิน

เฟซบุ๊ก ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดในขณะนั้น และเป็นแพร่หลายทั่วโลกในอีก 2 ปีถัดมา ปัจจุบันเฟซบุ๊กมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่าห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ มีสมาชิกประมาณ 600 ล้านคนมากที่สุดของระบบที่ใช้ทั่วโลก หรือประมาณ 1 ใน 7 ของประชากรโลก (คนไทยเป็นสมาชิกประมาณ 10 ล้านคน)

# เฟซบุ๊ก...กับโลกยุคโซเชียลมีเดีย



มีภาษาที่เข้าถึงระบบมากกว่า 70 ภาษา มีรูปภาพในระบบประมาณ 8 บิลเลียนภาพ (8 ล้าน ล้าน ภาพ)

เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางารสื่อสารแบบไร้พรมแดน ผู้ส่งสารสามารถส่งข่าวสารผ่านช่องทางนี้แบบตามเวลาจริง (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ ทั้งในห้องนอน ห้องน้ำ ร้านอาหาร ที่ทำงาน และตามที่สาธารณะ

เฟซบุ๊ก ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างไม่มีที่ติ ทั้งในด้านของความบันเทิง มีเกมออนไลน์ให้เล่น มีวิดีโอลิงค์มาจากหลายแหล่งให้ดู มีรูปภาพประกอบข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากหลายภาษาให้คิด ในด้านของข้อมูลข่าวสาร สมาชิกแต่ละคนเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้บริโภคข่าวสารอย่างไร้ขีดจำกัด มีบทความมากมายที่ให้เลือกอ่านจากเว็บเพจ (Web Page) มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เข้าไปเยี่ยมชม ตั้งแต่ในบ้านของแต่ละหลังไปจนถึงที่สาธารณะต่างๆ มีเมนูอาหารจากทุกสารทิศที่น่าทานมาก เป็นต้น

สังคมของเฟซบุ๊กเป็นสังคมของการสื่อสารในมิติของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะของผู้ใช้เฟซบุ๊กแต่ละวัน ประมาณ 3-5 ชั่วโมง เหมือนนั่งดูภาพยนตร์วันละ 2 เรื่อง แต่เฟซบุ๊กเป็นหนังชีวิต เป็นเรียลลิตี้โชว์ เป็นความบันเทิงส่วนตัวในชีวิตประจำวัน

เฟซบุ๊ก ยังเป็นช่องทางทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างแม่นยำ เฉพาะกลุ่ม ทั้งในด้านโฆษณาและใช้ข้อมูลของลูกค้าในการวิจัยด้านการตลาด

มีร้านอาหารระดับหรูอย่างน้อย 2 แห่งในนครนิวยอร์ก ที่ใช้เฟซบุ๊กประยุกต์ในการทำธุรกิจที่ใช้กล้องขนาดเล็กมากติดอยู่กับป้ายยินดีต้อนรับหน้าร้านระดับสายตา ลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านนี้จะถูกบันทึกภาพและนำไปค้นหาข้อมูลในเฟซบุ๊กเพื่อให้รู้ถึงรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า ส่วนร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งจะให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกับร้านค้านั้นเท่านั้น นั่นคือก่อนจะเดินเข้าร้านต้องมีการเช็คชื่อกันก่อนเป็นเหมือนกับระบบ

สมาชิก

แม้แต่หน่วยงาน FBI และ CIA ยังใช้ฐานข้อมูลเฟซบุ๊กเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการ ในคดีอาชญากรรมและก่อการร้าย

การใช้สื่อมวลชนเป็นเหมือนกินยาขมและขนมหวาน ยิ่งบริโภคยิ่งหลงใหลในเสน่ห์เมื่อตกหลุมรักแล้วอาจลืมโลกแห่งความเป็นจริง

ทุกคำพูด ทุกรูปภาพ ทุกความคิดเห็นในการสื่อสารเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำ ที่มีแรงกระเพื่อมเป็นวงออกไป

เราเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ถูกใช้ในเฟซบุ๊ก “คิดก่อนโพสต์” เพราะเรคือบุคคลสาธารณะคนหนึ่ง ในสังคมของเฟซบุ๊ก..



สวัสดีครับ  
พี่น้องที่รัก  
ทุกท่าน  
ขอเขียน  
แต่ละอาทิตย์  
จากใจ  
เจ้าอาวาส

ถึงพี่น้องสัตบุรุษ

โดยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์  
เต็มเปี่ยมด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิต

เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ

และของที่ระลึกโอกาสต่างๆ

ปกตี 175 บาท พิเศษ 120 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

เจ้าหน้าที่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทร. 0-2630-7111-25 ต่อ 422, 423 <http://www.assumption.ac.th>



**WOODTECT**  
colors..beauty..infinity



คุณสัก หึงสู้!  
หึง ปกป้อง!  
ด้วย วูดเทค

## สีย้อมไม้ วูดเทค

มีสี 'ตัวจริง!' ที่ผู้ใช้ต่างยืนยันมั่นใจ  
สีย้อมไม้วูดเทค พัฒนาคุณสมบัติพิเศษของ  
เม็ดสี UV Block Double Nano ในวูดเทคอะควา  
เพิ่มพลังปกป้อง แดด ฝน ถึง 3 เท่า  
ซึมลึกถึงเนื้อไม้ สวยทน ช่วยให้ไม้แตกออก  
พิสูจน์ความเป็น 'ตัวจริง' ด้วยประสิทธิภาพ  
ที่เหนือชั้น และความคุ้มค่าที่เหนือกว่า



woodtect.com



# Chemglaze®

The ultimate wooden floor protection.

โพลียูรีเทนแท้ 100% ที่ดีที่สุด จาก

## เคมีกลาส

- ✓ เนื้อฟิล์มสีใส เสริมความงามลายไม้ให้สวยเด่น
- ✓ แผ่นฟิล์มหนา แข็ง เหนียวและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ไม้เปราะแตก ไม้เป็นรอย ไม้หลุดล่อนโดยง่าย
- ✓ สวยทน ใช้งาน คุ้มค่า นานแสนนาน
- ✓ ทนต่อการขีดขีด กระแทก น้ำร้อน น้ำเย็น กรด ด่าง

#1 Best Seller



\* เคมีกลาส Z065 ชนิดเงาภายใน ขายดีที่สุดในตระกูลเคมีกลาส



สวยงาม คุ้มค่า

เข้าใจคนรักไม้

PRECISION ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ปรีซิชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด

คุณเกษม - คุณนวลละออ กริพย์เจริญ



ISO 9001

รับส่วนลดพิเศษสุด เพื่อช่วยเหลืองานคริสตจักรและคริสตชนทั่วประเทศ

โทร.02-613-8989 (ต่อ 431) กรุงเทพมหานคร - สหรัฐ 'อเมริกา' - และอื่นๆ

บริษัท ปรีซิชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด 153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรสาร: 0-2217-0214 Website: www.woodtect.com, E-mail: mkt@woodtect.com



woodtect.com



## สรุปเนื้อหา

(ต่อจากหน้า 5)

1. การประกาศนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะขยายออกไปสู่ศาสนาที่ไม่ใช่คริสต์เป็นต้นพุทธศาสนิก มุสลิมและยิว
2. เป็นความประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ที่เน้นสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ชนทั้งหมดมีเหมือนกัน กันแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าแต่ละศาสนาก็ยังมีความแตกต่างกันเพื่อจะได้แสวงหาความหมายของการอยู่ร่วมกัน
3. ในอดีตผู้คนมองศาสนาต่างๆ เพื่อหาคำตอบต่อรหัสธรรมล้ำลึกของชีวิต
4. ธรรมนูญนี้ประกาศว่า “พี่น้องมุสลิมนบัสการพระเจ้าองค์เดียวผู้ดำรงอยู่และเป็นผู้สร้างสวรรค์และโลกเรา” เขายังนับถือท่านอับราฮัมเป็นบิดาฝ่ายจิตและให้เกียรติพระแม่มาเรียในฐานะพระมารดาของพระเยซูเจ้า
5. การประกาศนี้ประมวลรูปแบบการต่อต้านชาวยิวและเน้นว่าชาวยิวทั้งหมดไม่ต้องรับการติเตียน เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ยิ่งกว่านั้นคาทอลิกเราไม่เคยอ้างพระคัมภีร์ว่าชาวยิวเป็นชนที่ถูกพระเจ้าสาปแช่งหรือทอดทิ้งแต่ประการใด

ฉบับที่ 16 คำแถลงว่าด้วยเรื่องเสรีภาพ  
ในการนับถือศาสนา

(ในภาษาละตินคือ Dignitatis Humanae)

ได้รับการรับรองวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ด้วยคะแนนเสียง 2,308 ต่อ 70

1. เอกสารของสังคายนาฉบับสุดท้ายนี้รับการลงชื่อในวันก่อนปิดสังคายนาคือวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1965
2. ข้อใจใหญ่ใจความคือเดือนรัฐบาลแต่ละรัฐบาลไม่เพียงไม่บังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาที่ขัดความเชื่อของเขาเท่านั้นแต่ต้องสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ
3. พระศาสนจักรขอเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ อย่าได้ปฏิบัติต่อคริสตชนแบบ 2 มาตรฐานควรให้เสรีภาพแก่คริสตชนแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือให้อภิสิทธิ์แก่พระศาสนจักรเมื่อพระศาสนจักรเป็นชนกลุ่มมาก การประกาศนี้เปิดทางให้มีความไว้วางใจกันใหม่ในความสัมพันธ์ด้านเสวนากับศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ และความสัมพันธ์กับโลก
4. เอกสารนี้น่าทึ่งเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าจุดเน้นอยู่ที่ว่าพระศาสนจักรผู้จาริกแสวงบุญกำลังเดินหน้าไปหาพระคริสตเจ้ามากกว่าที่จะเป็นการเคลื่อนไหวไปสู่พระศาสนจักรคาทอลิก
5. ผลดีของธรรมนูญของสังคายนาเรื่องการเสวนาของผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าคือเวลานี้คริสตจักรส่วนมากมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและทำงานด้วยกันในด้านกิจการสังคมคริสตจักรหลายๆ กลุ่มก็สนใจที่จะเสวนาความแตกต่างเรื่องความเชื่อด้วย

ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตน  
และติดตามเรา  
ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ (ลูกา 14:27)

## สัมมนา

(ต่อจากหน้า 20)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม จึงได้จัดสัมมนาพิธีกรรม หัวข้อ “ความเชื่อกับการฉลองพิธีกรรม” เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2013 ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศ จำนวน 41 ท่าน ประกอบด้วย พระสงฆ์ 21 องค์ ชิสเตอร์ 15 ท่าน บราเดอร์ 1 ท่าน และฆราวาส 4 ท่าน โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานวงพิธีกรรมเปิด ตลอดการสัมมนา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในด้านพิธีกรรม ได้แก่ คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม คุณพ่อนุสรณ์ แก้วจร คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อเปโตร อูร์บानी คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสง-สรวง คุณพ่ออันโตนิโอ วาลแซกกี อ.กำแหง พิทักษ์คุณมาโนช สุขชัย

เนื้อหาของสัมมนาครอบคลุมพิธีกรรมในทุกๆ ด้าน ได้แก่

- เจตนารมณ์และแนวทางสังคายนาวาติกัน ที่ 2
- การปฏิรูปพิธีกรรม
- คุณค่า ความหมาย และความสำคัญของพิธีกรรม
- สัญลักษณ์ในพิธีกรรม
- ที่มาและความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ

- ปีพิธีกรรม
- การประยุกต์พิธีกรรมเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ศิลปะศักดิ์สิทธิ์กับการฉลองพิธีกรรม
- มิสซาที่มีพระสังฆราชเป็นประธาน (Pontifical Mass) และพิธีกรรมอื่นๆ
- คนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม
- แนวทางเพื่อการฉลองพิธีกรรมวันอาทิตย์
- แนะนำการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

การจัดสัมมนาพิธีกรรมในลักษณะนี้เคยจัดเป็นประจำในสมัยของคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ (คุณพ่อเขียว) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม และได้ว่างเว้นเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่คุณพ่อเขียวได้มรณภาพ (12 กันยายน พ.ศ. 2550) เมื่อมีการรื้อฟื้นการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้นี้จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้แทนพิธีกรรมจากสังฆมณฑลต่างๆ พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสผู้สนใจพิธีกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาการสัมมนา 5 วัน ผู้รับการอบรมได้รับทั้งความรู้ คำตอบในบางเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม และการถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านพิธีกรรมจากบรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญ ในขณะที่เดียวกัน บรรดาผู้ที่เข้าสัมมนาก็ได้ถ่ายทอดสถานการณ์ด้านพิธีกรรมในสังฆมณฑล วัด และหมู่คณะของตนแก่ผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน ตลอดจนแก่สำนักงานพิธีกรรมของส่วนกลาง เพื่อจะสามารถเป็นแนวทางในการประสานงานและการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้เอง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมยังได้แนะนำเว็บไซต์ของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าสัมมนา คือ <http://www.thailiturgie.in.th> ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ



อภิบาลด้านพิธีกรรม ทั้งเรื่องพิธีกรรม คนตรีศักดิ์สิทธิ์ และศิลปะในพิธีกรรม ซึ่งเว็บไซต์นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและพัฒนา จึงสามารถใช้ได้บางส่วนแล้ว

ท้ายที่สุด เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการประกาศใช้สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum Concilium) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมมีความตั้งใจจะมอบหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของขวัญให้แก่พระสงฆ์ทุกท่านในประเทศไทย คือหนังสือระลึกถึงวาติกันที่ 2 : รุ่งอรุณแห่งการรอคอย แปลจาก Remember Vatican II : a dawn in waiting เรียบเรียงโดย Fr. G. Giampietro พระสงฆ์คณะปิเอม ซึ่งทำงานอยู่ที่สังฆมณฑลฮ่องกง แปลโดย คุณพ่อทัศนัย คมกฤต โดยได้รวมพระธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum Concilium) ซึ่งได้แปลใหม่โดยทีมงานแปลของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม เข้าไปด้วย ☩

## กองทุนการพิมพ์ คาทอลิกสร้างสรรค์

คุณเกรียงศักดิ์ กังศิริกุล	200 บาท
คุณสุเทพ พูลโภคผล	600 บาท
คุณสุจิตรา วัชรสินธุ์	2,000 บาท
คุณครูณี สีแดงงาม ทำบุญอุทิศให้ปาโล แคล้ว	1,000 บาท
อรรณา บุญกลับ สีแดงงาม	
ครอบครัว “อุชชิน” อุทิศให้	
มารีอา นิตยา อุชชิน	500 บาท
ครอบครัว “ปุตตวงศ์เกษม”	300 บาท
คุณจิตรตรีพร กองทอง	200 บาท

สำหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่งชานาคี ส่งจ่ายในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรีงามวงศ์” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ซ่งนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบทาง โทรสาร 0-2681-5401 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความขอบพระคุณ

จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด  
เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา (มัทธิว 25:13)





## อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง Thare-Nongseng Archdiocese

มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง 73 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อของ  
บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

ต.ป่งขาม อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันก่อนวันฉลอง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013

- 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์
- 15.00 น. พิธีตั้งศีลฯ และเผ่าศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
  - พิธีแห่ศีลมหาสนิทสู่ป่าศักดิ์สิทธิ์
  - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์)
- 19.00 น. พิธีแห่พระรูปแม่พระ (จากป่าศักดิ์สิทธิ์ สู่สักการสถานฯ)
- 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)  
โดยอุปสังฆราช คุณพ่อวิระเดช ใจเสรี เป็นประธาน
  - ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ

วันฉลอง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2013

- 09.45 น. ตักริบบิ้นปล่อยลูกโป่ง (บริเวณหน้าสักการสถานฯ)
- 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
  - แห่พระธาตุนุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สู่ป่าศักดิ์สิทธิ์)

ติดต่อสอบถามคุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาส โทร. 08-1872-0659, คุณพ่อเด่น ช่วยสุข ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร. 08-1756-2038  
ซิสเตอร์ประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265



# 73 ปี

## วีรกรรมแห่งความเชื่อ บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน 1940-2013

### คณะกรรมการบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง) คณะผู้รับใช้บุญราศีแห่งสองคอน

เรียนเชิญพี่น้องคริสตชนที่มีใจรักและศรัทธาต่อท่านบุญราศีทั้งเจ็ด ร่วมสมทบทุน  
เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์บุญราศีแห่งสองคอน เพื่อเก็บศาสนสมบัติ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งเจ็ดในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ไว้เป็นศาสนสมบัติแก่คริสตชน  
รุ่นหลัง ได้ศึกษาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

บ้านซิสเตอร์ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่หนึ่ง ซิสเตอร์ได้พักอาศัย ได้ใช้  
เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้า และอาจจะ  
เป็นสถานที่ที่ท่านได้ใช้เป็นสถานที่ร่างจดหมายศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพื่อเป็นการประกาศ  
ยืนยันความเชื่อและพระราชนิพนธ์ของพระบิดาเจ้า และชาวเราก็เชื่ออย่างนั้น

พี่น้องที่รักคณะกรรมการฯ ก็เชื่ออย่างพี่น้องเชื่อและศรัทธาเช่นเดียวกับพี่น้อง  
ศรัทธา จึงมีแผนการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ครอบครัวบ้านศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อรักษาไว้  
ให้ลูกหลานของเราใช้เป็นที่ระลึกถึงท่านและใช้เป็นสถานที่สวดภาวนายืนยัน  
ความเชื่อเหมือนดังที่เราทุกคนกำลังทำอยู่ ภายในอาคารจะจัดสถานที่ภาวนา  
สถานที่เก็บศาสนสมบัติของท่านทั้งเจ็ด รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต  
ของท่าน

สำหรับปีนี้ คณะผู้รับใช้บุญราศีได้จัดทำพระธาตุนุญราศีขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมอบ  
เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ถวายแด่ท่านบุญราศี  
รวมทั้งของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

คณะกรรมการบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน คณะผู้รับใช้บุญราศีแห่งสองคอน  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมสมทบทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคาร  
พิพิธภัณฑน์ถวายแด่ท่านบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

พระมารดาแห่งมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน โปรดประทานพระพรแด่  
ท่านด้วยเทอญ

คณะกรรมการบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน คณะผู้รับใช้บุญราศีแห่งสองคอน



องค์เล็ก



องค์ใหญ่

เหรียญพระธาตุนุญราศี (บรรจุดินศักดิ์สิทธิ์แห่งสองคอน)  
จำหน่าย

องค์เล็ก 750 บาท (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว)

องค์ใหญ่ 2900 บาท (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 5.5 นิ้ว)

นอกเหนือจากนั้นมีของที่ระลึกให้ทุกคนที่ร่วมสมทบทุน  
ต้องไปวันฉลอง ๑๙ ตุลาคม นี้

อุปสังฆราช คุณพ่อเจ้าอาวาสจะจัดกองอำนวยความสะดวกเป็น  
กรณีพิเศษครับ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมฉลองแต่ต้องการเหรียญ  
พระธาตุนุญราศีวันมัสการ ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2893-6310, 08-  
1428-7329, 08-9698-8060 และ 08-7037-7092

1. บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร บัญชี  
ออมทรัพย์เลขที่ 171-1-42142-6 ชื่อบัญชีมิสซังท่าแร่-หนองแสง  
(กองทุนบุญราศี)

2. เมื่อส่งทองและโอนเงินแล้วเสร็จให้แจ้งสำนักการโอนเงิน  
มาที่ โทรสาร 0-2416-9487, 0-2174-7431, 0-4264-3524





**อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ**

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ฉลอง  
วัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา  
10.30 น. พระอัครสังฆราช  
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์

โกวิทวณิช เป็นประธาน (งดจำหน่ายสินค้า)

วัดแม่พระฟาติมา บางบัว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด  
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระ-  
อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวณิช  
เป็นประธาน (เวลา 09.30 น. สวดสายประคำโลก  
เขต 4)

วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหานคร  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-  
วณิช เป็นประธาน

วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101 กรุงเทพมหานคร  
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.  
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  
(งดจำหน่ายสินค้า)

วัดพระคริสตทศวรรษ อ.เมือง จ.นครปฐม ฉลองวัด  
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

**สังฆมณฑลจันทบุรี**

วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉลองวัด  
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.30 น. (งดจำหน่าย  
สินค้า)

วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

วัดแม่พระลูกประคำ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.  
คุณพ่อลือชัย จันทร์ไพบี เป็นประธาน

วัดพระคริสตราชา ปะตอง อ.เมือง จ.จันทบุรี  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดแม่พระถวายองค์ มูซอ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  
17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา จ.นครนายก ฉลองวัด  
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด  
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

**สังฆมณฑลราชบุรี**

วัดนักบุญมาร์กาเรตา บางตาล จ.ราชบุรี  
ฉลอง 100 ปีแห่งความเชื่อของกลุ่มคริสตชน วัน  
อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช  
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า อ.ดำเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา  
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  
กฤษเจริญ เป็นประธาน

วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว จอมบึง จ.ราชบุรี  
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.  
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น  
ประธาน (วัดนักบุญลูกาใช้เส้นทาง ราชบุรี จอมบึง  
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก  
ติดต่อโทร. 08-1837-4206)

วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา  
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-  
เจริญ เป็นประธาน

**สังฆมณฑลอุดรธานี**

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส นาสิงห์ อ.รัตนวาปี  
จ.หนองคาย ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา  
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย เป็น  
ประธาน

วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.  
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย เป็นประธาน

**สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี**

วัดแม่พระสายประคำ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.30 น.  
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีदारณศีล เป็น  
ประธาน

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน  
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี-  
दारณศีล เป็นประธาน

**สังฆมณฑลอุบลราชธานี**

วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี  
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

**สังฆมณฑลเชียงใหม่**

วัดนักบุญเซซิลิอา หัวใจต้นบุญ ฉลองวัดวันอาทิตย์  
ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราช  
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

วัดนักบุญยอห์น บ้านแม่เหาะ (เขตวัดใหม่)  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เสกวัด วันเสาร์ที่ 30  
พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิส  
เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก จ.พะเยา ฉลองวัด  
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช  
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ฉลอง  
50 ปีกลุ่มคริสตชน วันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28  
ธันวาคม (มิสซาฉลองวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  
เวลา 10.00 น.) พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  
อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

ติดต่อกองบรรณาธิการ  
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์  
วัดไหนมีอะไร ที่นี้มีนัด  
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  
E-mail : udomsarn@gmail.com



**ที่นี้มีนัด**

★ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ขอเชิญร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม  
2013 ที่วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา  
เริ่มงานเวลา 08.00 น. มีบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  
บริการศีลอภิบาล

เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ สุระสว่างค์  
เป็นประธาน หลังมีสชามอบเกียรติบัตรแก่ลูกกตัญญู  
และผู้สูงอายุตัวอย่างขอเชิญผู้สูงอายุและพี่น้องร่วมงาน  
โดยพร้อมเพรียงกัน

★ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ  
ผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญูตา”  
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 08.30-12.00 น.  
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (กรุณาตอบรับการเข้าร่วมงาน  
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2013 ทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-2681-3900 ต่อ 1606-1608)

กำหนดการ 08.00-08.45 น. ลงทะเบียน และ  
อาหารเช้า

08.45-09.00 น. เปิดงานโดยพระสังฆราช  
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (บริเวณลานอเนกประสงค์  
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา)

09.00-09.45 น. งานอาสาสมัครโคเออร์  
09.45-10.00 น. พัก

10.00-10.30 น. ชมวิดีโอที่สำนักงานโคเออร์ (ภายใน  
อาสนวิหารอัสสัมชัญ)

10.30-12.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี  
12.00 น. อาหารกลางวัน

★ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติ  
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง วันเสาร์ที่  
12 ตุลาคม 2013 เวลา 19.00 น. ที่สักการสถาน  
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน  
จ.นครปฐม โดยคุณพ่อเปโตร เหยียน หูว์ เบียด  
เป็นประธานพิธี หลังพิธีมีแห่พระธาตุ

★ คุณพ่อจิตตาทิการและคณะภคินีคาร์เมลไลท์

สามพราน ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธี  
บูชาขอบพระคุณ ฉลองครบ 25 ปีอารามนักบุญ  
เทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา) อ.สามพราน จ.นครปฐม  
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 10.30 น.  
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

★ ขอเชิญร่วมพิธีรับการรักษาโรคโดยพระของ  
พระเจ้า โดยคุณพ่อคอร์ซี เลอแกซปี จากฟิลิปปินส์  
ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทร-  
สงคราม วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 พิธีบูชา  
ขอบพระคุณเวลา 13.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์

★ คณะกรรมการสมาคมสตรีไทยคาทอลิก ขอเชิญ  
สมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2013 ที่ห้องประชุมสักการสถานบุญราศี  
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม  
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2013 ลงทะเบียนเวลา  
08.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00-12.00 น.

★ ขอเชิญเยาวชนชายตั้งแต่ชั้น ป.6 เป็นต้นไป  
เข้าร่วมค่ายกระแสรัก คณะเยสุอิต วันที่ 10-13  
(อ่านต่อหน้า 16)



# เดือน “ศาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเลียงสายประคำ”

พระคุณเจ้า วีระ อภรณ์รัตน์ (ที่ปรึกษาอธิการสังฆมณฑล)  
คุณพ่อ สานิจ สดะวีระวงษ์ (ประธาน)  
และคณะกรรมการ อาสาสมัครรักษาสายประคำ

1-31 ตุลาคม ค.ศ. 2013

เชิญชวน ศาทอลิกทั่วไทย  
สวดสายประคำ (สี่แฉก)  
รวมได้ 400,000 สาย

1. เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (The unborn)
2. เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก
3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
5. เพื่อขอพระแม่มาเรียเพิ่มพูนความเชื่อผ่านการสวดสายประคำ

ขอความร่วมมือ แจกจำนวน การสวดสายประคำของแต่ละคน หรือ ของแต่ละกลุ่ม แต่ละคณะ ได้ที่  
คุณพ่อเจ้าอาวาส ของทุกวัด หรือ คณะกรรมการอาสาสมัครรักษาสายประคำ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คณะกรรมการอาสาสมัครรักษาสายประคำ  
TEL : 02-2378556, 02-2344592, 081-8380947  
Facebook : กลุ่ม Thai Rosary Lover | E-mail : rosary@thairosarylovers.com | Website : www.thairosarylovers.com

## คือผู้แทนองค์พระคริสต์

† สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา  
ขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรดอมินิก  
ชาวิโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส โดยพระสังฆราช  
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่  
19 ตุลาคม 2013 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  
10.00 น. ที่อาสนวิหารพระมารดาบังเกิดที่  
อุดรธานี

## เสกสุสาน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- \* วัดนักบุญเปาโลโลกดับใจ บ้านนา จ.นครนายก  
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10.00 น.
- \* วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม  
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10.00 น.  
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีदारูณศิลป์ เป็น  
ประธาน (ร้านค้าติดต่อคุณอภิชาติ ไสทน โทร. 08-  
1338-3574)

สังฆมณฑลจันทบุรี

- \* วัดแม่พระลูกประคำ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013 เวลา 13.00 น.

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

- \* วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013  
เวลา 09.00 น. (พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน)

ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย  
และแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด  
เราจะให้ท่านได้พักผ่อน (มัทธิว 11:28)

**ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)**


ตุลาคม 2013 สนใจติดต่อบราเดอร์ศราวุธ โทร. 09-2484-2624, บ้านเนเธอร์แลนด์ สามพราน โทร. 0-2429-0571

★ สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
สมาคมสตรีคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมหา-  
วิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  
โอกาสฉลอง 80 ปีภราดาจารย์ ประทีป โกมลมาศ  
อธิการบดีอดีตคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อดีต  
นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ที่วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัย  
อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันจันทร์ที่ 11  
พฤศจิกายน 2013 เวลา 10.00 น.

★ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  
ขอเชิญพี่น้องร่วมภาวนาแบบ “จิตภาวนา” ใน  
โครงการ “ภาวนาด้วยใจผู้ดวงหทัยพระเยซู” โดยจัด  
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 09.00-  
15.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน และวันที่ 15  
ธันวาคม 2013 ที่สักการสถาน

★ สภากาชาดวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตารางของ  
Lectio Divina ค.ศ. 2013 โดยพระสังฆราชโยเซฟ  
ประธาน ศรีदारูณศิลป์ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  
ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  
/ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม ผู้สนใจโปรดโทรแจ้งชื่อล่วงหน้า  
หรือสอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-  
4105-8585

★ โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM (World Commu-  
nity for Christian Meditation) สำหรับ  
ผู้สนใจทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่  
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่  
ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ  
เป็นจิตตาธิการ สนใจติดต่อคุณพ่อประเสริฐ pslohsiri  
@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน  
komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940 และคุณ  
อังกิ ไสภินพรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-  
9815-1953 หรือคุณวัชราน นววงศ์ wacharan  
@gmail.com, 08-9117-9100



**ใหม่!!!** เปิดตัวแอปพลิ-  
เกชั่น “พระคำนำชีวิต” ใน  
ไอโฟน ไอแพดและไอพอด  
ดาวน์โหลดได้แล้ว ในแอป-  
พลิเคชั่น สโตร์ พิมพ์ค้นหา  
“พระคำนำชีวิต” โอกาส  
ฉลองยอดดาวน์โหลด ครบ 1,000 บน  
แอนดรอยด์  
ผลิตโดย : สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล  
กรุงเทพฯร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

ก้าวสู่ปีที่ 40 โรงพยาบาลเซนต์แมรี  
เปิดศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์  
“เมื่อคุณท้อใจ . . . เซนต์แมรีเข้าใจคุณ”  
ให้คำปรึกษา ฟรี  
โทรหมายเลข 08-8377-4455  
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง





โดย เหวเก็งหน

สวัสดิ์ครับน้องๆ เยาวชน เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับ ที่เรามาพบกับกับประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ของเราที่ ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลก ที่เมือง ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เสียงเยาวชนฉบับนี้ พี่ขอแบ่งปันอีกสองประสบการณ์ แม้ว่าอาจจะผ่าน การร่วมงานเยาวชนโลกไปเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ยังคงอบอวลอยู่ในความ ทรงจำของเราเสมอ

อีกหนึ่งประสบการณ์จาก น้องนอร์ท นางสาว ณัฐนิชา สิริสาธิต ตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑล



มากน้อยแค่ไหน

การมาครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ความเชื่อของฉันเพิ่มขึ้น แต่ ทำให้ความเชื่อของฉันแน่นขึ้น ฉันได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น รู้ถึงการมีพระเยซูเจ้าในตัวของเราทุกๆ คน ทุกคน ล้วนเป็นพระเจ้า เพียงแต่เป็นเราที่จะเห็นพระองค์ แล้วจำได้หรือเปล่า พระวาจาตอนเอมมาอูส ทำให้ฉัน นึกถึงตัวเองที่บ่อยครั้งก็ลืมพระองค์ไป กว่าจำได้ก็ดู เหมือนสายไปแล้ว”

และประสบการณ์สุดท้ายของการร่วมงานวัน เยาวชนโลกที่พี่อยากแบ่งปันนะครับ พี่นุ้ย สิริกัญญา มากุลวนิชย์นันท์ เจ้าหน้าที่สำนักงานแผนกเยาวชนฯ “ความรู้สึกจากการเข้าร่วมงานเยาวชนโลกครั้งนี้ไม่่งาย นึก ทั้งด้านภาษาที่ใช้ภาษาโปรตุเกสในการสื่อสาร โชคดีที่ได้ซิสเตอร์เบตตี มีสซันนา ริชาวบราซิล เดินทาง ไปพร้อมกับพวกเรา ซิสเตอร์ช่วยเหลือพวกเราได้ดี เป็นอย่างมาก



กรุงเทพฯ “หากการพบกันเป็น โชคชะตา ฉันถือว่าฉัน โชคดีที่ได้เจอทุกๆ คน ใครจะคิดว่าคนที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบเจอ จะรัก จะผูกพัน จะรู้สึกดีๆ ต่อกัน ได้มาก ขนาดนี้ การพบเจอครั้งนี้มันไม่ได้แค่ทำให้เรารู้จักกัน แต่ทำให้เราเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป็นพระพรที่ทำให้เราได้เจอกัน เราทุกคนแตกต่างกัน เรามีสันทางเดินมาจากคนละที่ แต่การไปร่วมงาน ในครั้งนี้คือวงเวียนที่เราได้มาพบกัน ฉันได้รับอะไรดีๆ มากมาย ยิ่งคิดย้อน ยิ่งนึกถึง ก็ยิ่งยิ้ม แม้จะมียิ้มบ้าง ทุกข์บ้างในช่วงเวลาเหล่านั้น แต่ทุกอย่างล้วนเป็น บทเรียนและพลังสำหรับฉันในการเดิน ไปข้างหน้า

การมาครั้งนี้ การได้มาอยู่ท่ามกลางกลุ่มเยาวชนที่มีความ เชื่อ ทำให้มีโอกาสร่วมมองตัวเองว่ามีความเชื่อ มากพอหรือเปล่า เรายังแสดงตัวเป็นคริสตชนอย่าง กล้าหาญพอหรือยัง หลายๆ ครั้งท่ามกลางมิสซาเรา จะเห็นความตั้งใจของเยาวชนชาติอื่นๆ ที่มีมากกว่าเรา ทำให้ตระหนักได้ว่า เราให้ความสำคัญกับพระในชีวิต

สมาชิกในกลุ่ม อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสองวัย สอง ความอบอุ่น ที่เชื่อมพวกเราให้ก้าวไปด้วยกัน บรรยากาศ เยาวชนนับล้านที่มารวมตัวในความเชื่อเดียวกัน เสียง ตะโกนที่ว่า “เราคือเยาวชนของพระสันตะปาปา” ทำให้ หัวใจวัยเยาว์เริ่มพองตัว ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แม้จะ นอนดึก ตื่นเช้าก็ตาม

การเรียนคำสอน การร่วมมิสซา การเดินรูป การ เฝ้าศีล การเก็บบาป เป็นกิจกรรมหลักของงาน ที่เชิญชวนเยาวชนให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า

สิ่งที่นุ้ยได้รับจากงานเยาวชนโลกครั้งนี้คือ คำท้าทายที่พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชน “จงอย่ากลัว ที่จะเป็ Missionary อย่ากลัวที่จะทำงานเพื่อรับใช้ พระเจ้า” ตลอดการทำงานเยาวชน 17 ปี ช่วงไม่่งายเลย ทั้งเรื่องการประสานงานกับคนของพระหรือบรรดา เยาวชน งานที่ไม่มีอนาคต ไม่มีเงินเก็บแต่มีใช้อย่าง พอเพียงไปวัน ๆ

วันนี้พระเจ้าทรงทำลายความคิดของหองแบบ

มนุษย์ผู้อ่อนแอจนหมดสิ้น ทรงบอกกับนุ้ยว่า “อย่ากลัว ที่จะทำงานเพื่อพระองค์ อย่ากลัวที่จะรับใช้พระองค์” ด้วยความมุ่งมั่นนี้เองทำให้นุ้ยกลับมีความเชื่อและวางใจ ในพระองค์มากยิ่งขึ้น... และขอให้ไฟแห่งความรักและ รับใช้นี้ยังร้อนอยู่ในใจลูกเสมอ...”

น้องๆ เยาวชนครับ จากประสบการณ์เหล่านี้ ทั้งที่ พี่ได้นำมาแบ่งปันไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา พี่หวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งให้น้องๆ เยาวชน ค้นพบพลังของความ เชื่อในชีวิตประจำวันของน้องๆ ด้วยนะครับ เป็นการ ดอกย้ำว่า พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเสมอ ผ่านทาง ครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน สังคมรอบข้างของเรา และ “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” น้องๆ ครับ จงตอบรับอย่างกล้าหาญที่จะเป็นธรรมทูตแถวหน้า นะครับ เราจะเป็กำลังให้กันและกันต่อไป จนกว่าเรา จะพบกันใหม่อีกครั้งในงานวันเยาวชนโลก ปี 2016 ที่ เมือง ครากูฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด์ ...สวัสดิ์ครับ



# หมายเหตุ อุดมสาร

## เราไม่มีข้ออ้างในการเป็นคนไม่ดี

“ครูจับผิดพวกเราเสมอ เราจะอย่างไร  
คืนะ” เด็กคนหนึ่งเอ่ยขึ้น

ข้อคิดเห็นมากมาย หนักไปทางต่อต้าน  
จนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดในห้อง  
คนหนึ่งยกมือและพูดขึ้นว่า “เราจะสามารถ  
เอาชนะการจับผิดของครูได้ด้วยการรักษาวินัย  
อย่างเคร่งครัดและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้อง  
แค่นั้นครูก็จะไม่สามารถจับผิดข้อผิดพลาด  
ของเราได้” ผมคิดว่านี่เป็นการแก้ปัญหา  
ที่ถูกจุดที่สุด แต่คนส่วนหนึ่งมักไม่คิดแบบนี้

มนุษย์มักมีข้ออ้างสารพัดเวลาที่จะทำอะไร  
หรือไม่ทำอะไร? ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ ให้  
ปรัชญาในการเจริญชีวิตแก่ผมว่าถ้าเราอยาก  
จะเป็นผู้นำที่ดี อย่างอ้างว่าไม่ถนัด ทำไม่ได้  
ไม่ชอบ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถนัด ไม่ชอบ หรือ  
ทำไม่ได้ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เรียนรู้และ  
พัฒนาให้คุณเชี่ยวชาญในสิ่งเหล่านี้ ในฐานะ  
ที่คุณเป็นผู้นำ เพราะถ้าผู้นำเป็นแบบนี้แล้ว  
ผู้ตามจะเป็นเช่นไร ข้อเสนอดังกล่าวก็คือ ถ้า  
ไม่ไหวจริงๆ ก็ไปขอเขาไม่ทำเสียเถอะ อย่า  
ทำในห้องแค่คร่ำครวญไปกว่านี้เลย ผู้นำจึง  
ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ชอบหรือไม่ถนัด ก้าวต่อไป  
ให้บทเรียนกับเราว่า คุณต้องเรียนรู้

“เราไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่ทำความดี  
หรือพูดอีกมุมหนึ่งคือ เราไม่มีเหตุผลที่จะ  
เป็นคนเลว”

ผมอ่านหนังสือรวมเรื่องเล่าจากเพชฌฆาตของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  
เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่คุณพ่อได้นำข้อคิดดีๆ มาลงในเพชฌฆาต  
ของคุณพ่ออย่างสม่ำเสมอ และพอปลายปีก็รวบรวมสิ่งเหล่านี้เป็นหนังสือเล่ม  
ให้กับลูกวัดได้อ่าน หรือนำไปเล่าต่อ มีเรื่องหนึ่งคุณพ่อได้เล่าเกี่ยวกับ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านั้นไม่นาน  
สามีภรรยาคนหนึ่งหวังจะเปิดร้านอาหาร พวกเขาให้ชื่อว่า “Our Place” หรือ  
แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า “พื้นที่ของเรา” พวกเขาได้หอบเอาทุกอย่างไปจากแผ่นดิน  
ผืนนั้น แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อร้านของพวกเขาอยู่

ในบรรยากาศของความสูญเสียสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ อาหารประทังชีวิต  
และอาหารที่พวกเขาเตรียมไว้สำหรับเปิดร้าน คือสิ่งบรรเทาความหิวและ  
ความอดอยากได้ทันทั่วถึง ผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อขออาหาร ไม่เพียงเท่านั้น  
คนที่ยังพอมีอาหารเหลือ ตู้เย็น และสิ่งของต่างๆ ถูกลำเลียงมา การให้บังเกิดขึ้น  
การสงเคราะห์ช่วยเหลือถูกสานต่อ “พื้นที่ของเรา” ไม่เพียงพื้นที่ของคน  
สองคนอีกต่อไป มันเป็นที่ของทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ มันเป็นที่  
ของเราจริงๆ เราไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำดี แม้ในวินาทีที่เร้นแค้นที่สุด เพราะ  
เราทราบดีว่า ความดีจะถูกมอบและส่งต่อ การเอาชนะความรุนแรงด้วย  
ความรุนแรง การเอาชนะความขัดแย้งด้วยความขัดแย้ง ให้ผลพิสูจน์มานัก  
ต่อนักแล้ววาทสรุปเป็นอย่างไร

“เราไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำความดี เราไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำตามคำสอน  
ของพระเยซูเจ้า”



ผมชอบที่เห็นว่าหลาย ๆ ครั้งคำสอนของพระเยซูเจ้าไม่เคยตกยุค ในวันเวลา  
ที่คนหลงลืมศาสนา หรือถามหาอัครธรรมจากคำสอน ต้องการบทพิสูจน์และ  
อยากเห็นอะไรชัดๆ จับต้องได้ เหมือนพระวรสารในอาทิคัยสุดท้ายของ  
เดือนกันยายน เรื่องราวของลาซารัสกับเศรฐฐี ลาซารัสที่ได้ขึ้นสวรรค์แม้ว่า  
ชีวิตบนโลกนี้จะลำบาก แต่เศรฐฐีที่ชีวิตสบายบนโลกนี้ก็กลับยากลำบาก  
เมื่อความตายถามหา เขาอยากได้สิ่งที่ลาซารัสได้ และเมื่อไม่ได้เขาอยากให้  
ญาติพี่น้องเขาได้รับการดักเตือน พระเยซูเจ้าตอบว่า “เขามีอับราฮัมและประกาศ  
อยู่แล้ว” มันหมายถึงว่า คำสอนทั้งหมดมีเบ็ดเสร็จแล้ว คุณเชื่อมั่นหรือเปล่านั้น  
ลาซารัสเชื่อเขาเลยได้รับสิ่งนี้ ส่วนเศรฐฐีไม่เชื่อ ผลของชีวิตจึงเป็นแบบนั้น  
การทำดีจึงไม่ขึ้นอยู่กับต้องพบเห็นอัครธรรม มีความพร้อม หรือได้รับสิ่งดีๆ  
เราเป็นคนดีเพราะเราต้องเป็น เราทำตามคำสั่งสอนของพระเยซูเพราะเรา  
เป็นศิษย์ของพระองค์

เช้าวันจันทร์ที่ 30 กันยายน เปาโล โคอเฮนโร นักเขียนจีนเสดตัสเพชฌฆาต  
ของเขาว่า “ก่อนจะขึ้นชมสายรุ้ง จงชมขึ้นสายฝนก่อน” ชีวิตมักมีสิ่งมาก่อน  
และผลตาม ก่อนจะชื่นชมความดี ทำความดีเสียก่อน ก่อนจะชมชอบและ  
รักพระวาจาทำให้พระวาจาจับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียก่อน

บรรณาธิการบริหาร





**“โครงการค่ายอาสาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20”** วันที่ 23 สิงหาคม 2013 คุณพ่อโยฮัน ลิสซันดริน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ เมืองลัวร์ด์ หาดใหญ่ พร้อมกับตัวแทนนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา-สัมพันธ์ในโครงการ “ค่ายอาสาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ สหสัมพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)



**“ต้อนรับ”** คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลให้การต้อนรับ อธิการเจ้าคณะภราดาลาซาล สมาชิกของ Lasallian East Asia District Council (LEAD) ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2013



**“ประกาศเกียรติคุณ”** โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ มอบใบประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนคนดี ศรีเซนต์ฟรังฯ” ให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ที่เก็บของแล้วส่งคืนเจ้าของ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2556 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ทำความดี โดยมีมาสเตอร์สถาพร มังกร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบ



**“ค่ายคุณธรรม”** วันที่ 4-5 กันยายน 2013 โรงเรียนโยนออฟอารค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในหัวข้อ “รักเมตตา รักสิ่งแวดล้อม” โดยมีคุณพ่ออันเด ไชยเผือก เป็นวิทยากร กิจกรรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้คุณธรรมผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติตามหัวข้อและลงมือ



ปฏิบัติปลูกป่าชายเลนที่บ้านคลองโคกนรี สอรัทจังหวัดสมุทรสงคราม

**ส่งภาพข่าวที่กองบรรณาธิการ “อุดมสาร”**  
E-mail : [udomsarn@gmail.com](mailto:udomsarn@gmail.com) ไฟล์ .jpg ความละเอียดภาพ 3 MB ขึ้นไป  
ส่งแล้วขอให้โทร. แจ้ง 0-2681-3900 ต่อ 1805

<p>รายการโทรทัศน์ภาคโลก</p> <p><b>แสงธรรม</b></p> <p>ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.00 น.</p>	<p>รายการโทรทัศน์ภาคโลก</p> <p><b>พระเจ้าของเรา</b></p> <p>ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.00 - 05.00 น.</p>	<p>รายการวิทยุภาคโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายการ "ห้องรับแขกคาทอลิก" รายการ "การคิดถึง" วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 08.00 น. <a href="http://www.thaicatholicradio.com/">http://www.thaicatholicradio.com/</a></li> <li>รายการ "ทางออกนอกเส้นกั้น" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 93.75 MHz วันอาทิตย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.</li> <li>รายการ "คุยกับเจ้าคุณแทน" ออกอากาศทาง FM 93.75 MHz (กรุงเทพฯ) วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 08.00 น.</li> </ul>
<p>สำนักงานคาทอลิกประเทศไทย CATHOLIC SOCIAL COMMUNICATIONS OF THAILAND</p> <p>• รายการโทรทัศน์ - <a href="http://catholicmedia.cbct.net/">http://catholicmedia.cbct.net/</a> • รายการวิทยุ - <a href="http://www.thaicatholicradio.com/">http://www.thaicatholicradio.com/</a></p>		





“ทัวร์แสวงบุญปีแห่งความเชื่อ เขต 1 กทม.” ชมรมฆราวาสเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดแสวงบุญ 4 วัด ในปีแห่งความเชื่อ โดยเริ่มจาก วัดนักบุญอันนา ทำจีน วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วัดนักบุญอันตน โคมกคตะนอย และร่วมค่านับแสดงความคิดเห็น แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม “มีคาเอล” ที่ หอประชุมไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2013

### สัมมนา “ความเชื่อกับการฉลองพิธีกรรม” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ และครบ 50 ปี ของการประกาศใช้พระธรรมนูญ ว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum Concilium) โดยสภาสังคายนา วาติกันที่ 2 \* (อ่านต่อหน้า 13)



## ภาพจากที่เกิดเหตุ

### เหตุเกิดในครอบครัว

โดย...คุณแพ้อุษา ไชยเดช



ตอนที่ 14  
มิตรภาพ (2)  
พรที่เพื่อนได้รับ  
จะทนได้  
แค่ไหน?

หลายครั้งเมื่อมอง  
ไปที่เพื่อน กับความ  
สำเร็จมากมาย พระพร  
พิเศษที่มี แบ่งปันและ  
ได้รับ เรายืนอยู่ตรงไหน

ในเวลานั้น เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระพรที่เพื่อนของเราได้รับอย่างไร?

“จงรักด้วยใจจริง จงหลีกเลี่ยงความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกัน  
ฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน” (โรม 12:9-10)

“ใจสงบเป็นชีวิตสำหรับร่างกาย แต่ความอิจฉาทำให้กระดูกงู” (สุภาษิต  
14:30)

บางทีคนที่ใกล้ชิดที่สุดของเราก็อันตรายที่สุด บางทีเราจะทำได้แค่ไหน  
เมื่อเพื่อนรักเมื่อวันวาน เติบโตมาพร้อมกัน เขาเพียงแต่เดินแยกไปบนทาง  
ที่รุ่งเรืองกว่า ได้รับการยอมรับนับหน้าถือตากว่า เราพลาดบางสิ่งที่ทำให้จิตใจ  
เราขุ่นมัว เราพลาดกับความคิดว่า ไม่ว่าวันไหนเรายังเป็นเพื่อนกัน  
มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ